

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

#### Phần thứ nhất

#### TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, tình hình mưa rét đầu mùa vụ kéo dài đã gây ảnh hưởng lớn đến một số cây trồng phải gieo sạ lại và chậm thời gian sản xuất theo lịch thời vụ; giá cả thức ăn tăng cao đã ảnh hưởng lớn việc chăn nuôi của bà con nhân dân... Tuy vậy, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, sự đầu tư của cấp trên; Cán bộ và nhân dân xã Quảng Phú đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nên tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh đạt được những kết quả cụ thể như sau:

#### I. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023

Kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “*Thương mại dịch vụ- Nông Nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp*”; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 52,48 triệu đồng.

##### 1. Lĩnh vực kinh tế:

##### a) Ngành nông nghiệp

##### - Trồng trọt:

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; áp dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng giá trị thu nhập trên diện tích canh tác. Các HTX nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các Công ty sản xuất giống để duy trì sản xuất các cánh đồng lớn và đưa các loại giống có triển vọng vào sản xuất, trong đó: sản xuất giống lúa An Sinh 5ha, giống lúa HG244 5ha tại khu vực Phú Hoà; HTX nông nghiệp Phú Thuận triển khai sản xuất 10ha giống lúa HG12 tại xứ đồng Bao La Đức Nhuận để thu mua lúa cho bà con và xây dựng thương hiệu gạo Phú Thuận....

Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 1155,1 ha tăng 57,3 ha so với năm 2022 đạt 99,4% so với kế hoạch và đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất trong năm 2023. Cụ thể:

Cây lúa 777,26 ha giảm 1,14 ha so với năm 2022 vượt 0,94% so với KH (KH 770ha). Mặc dù do ảnh hưởng của mưa lớn đầu tháng 02 làm ngập úng 210

ha lúa, trong đó có 20 ha lúa phải gieo sạ lại. Tuy nhiên, trong suốt mùa vụ, thời tiết tương đối thuận lợi, tình hình sâu bệnh ít, năm nay được đánh giá là được mùa, giá cả các loại cây trồng cao, năng suất bình quân cả năm 65,5 tạ/ha, vượt 0,5% so với Kế hoạch (KH 65 tạ/ha), cao hơn 16,2 tạ/ha so với năm trước, sản lượng ước đạt 5093,9 tấn, tăng 1.248,6 tấn so với năm 2022.

Cây lạc: diện tích 241,5 ha, giảm 0,6 ha so với năm 2022, năng suất lạc đạt 20,8 tạ/ha tăng 14,3 tạ/ha so với vụ Đông xuân năm trước, tổng sản lượng ước đạt 181,5 tấn. HTX nông nghiệp Phú Hoà đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện hoàn thiện hồ sơ và đề nghị cấp trên cấp mã vùng cây trồng chủ lực cho cây lạc với diện tích 18,7ha sản xuất theo hướng VietGap. Ngoài ra, UBND xã đã phối hợp với Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung Bộ trồng 01 ha lạc phủ ni lông và ngô tại đất bãi bồi Nam Phù - Nho Lâm, cây lạc sinh trưởng phát triển tốt, năng suất đạt 21 tạ/ha.

Cây sắn: 35,5 ha, giảm 10,5 ha so với năm 2022 do bước vào đầu vụ thời tiết mưa rét kéo dài nên chỉ sản xuất lạc chuyên, năm nay thị trường tiêu thụ sắn ổn định, giá bán cao, dao động từ 40-50 triệu đồng/ha (sắn tươi).

Cây mía: Diện tích trồng mía 5 ha, năm nay cây mía phát triển tốt, giá bán cao bình quân từ 400-500 triệu đồng/ha đã tạo thu nhập ổn định cho nông dân.

Cây mè: 21,6 ha, Rau đậu các loại: 40,1 ha.

Các cây trồng còn lại 38,5 ha.

Kinh tế vườn: 27,5ha, chủ yếu là cây lâu năm, hoa, thanh trà...và một số loại cây trồng khác; ước giá trị đạt 40 triệu/ha.

Các cơ sở trồng nấm Sò và 01 cơ sở trồng nấm Linh chi duy trì và có phát triển, giá trị thu nhập cả năm ước khoảng 980 triệu đồng.

Ngoài ra, một số cây trồng khác tiếp tục được triển khai và bước đầu đã có hiệu quả, tăng thu nhập cho bà con như: sâm Bồ chính diện tích 0,05ha, cây trà làm lấy tinh dầu 5ha.

Tổng giá trị ngành trồng trọt ước đạt 56,095 tỷ đồng, tăng 21,7 tỷ so với năm 2022; bình quân trên ha canh tác đạt 93,6 triệu đồng, tăng 34,6 triệu đồng so với năm 2022, vượt 0,6% so với kế hoạch (KH 93 triệu đồng/ha).

- **Chăn nuôi:** Tình hình chăn nuôi được quan tâm, nhất là việc kiểm soát tình hình dịch bệnh, tỷ lệ tiêm phòng các loại vacxin cho đàn vật nuôi đảm bảo; việc tái đàn lợn vẫn chưa mạnh do giá giống tăng cao, việc chăn nuôi trong khu dân cư làm ảnh hưởng môi trường nên người chăn nuôi lợn vẫn chưa mạnh dạn để tái đàn. Cơ sở chăn nuôi hộ ông Phan Văn Sự ở khu vực cồn Chợ duy trì liên kết với Tập đoàn Quế Lâm để chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, hiện có 03 lợn nái và số lượng lợn bình quân xuất bán cho Quế Lâm khoảng 70 con/năm.

Tổng đàn vật nuôi các loại của năm 2023 như sau: Đàn trâu, bò: 152 con; đàn lợn 442 con (trong đó 148 lợn nái); đàn dê: 70 con; tổng đàn gia cầm 82.700 con, trong đó: gà công nghiệp 30.500 con, gà thả vườn 23.700 con, đàn thủy cầm 28.500 con. Duy trì 01 trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn tại thôn Xuân Tuy.

Công tác tiêu độc khử trùng và tiêm phòng cho đàn vật nuôi được thực hiện định kỳ, đảm bảo. Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin đạt kết quả cao, cụ thể: Tiêm

tam liên lợn đạt 90%, tiêm tụ huyết trùng trên trâu bò đạt 80,2%, tiêm phòng đại chó đạt 98%.

Ước tổng giá trị ngành chăn nuôi là 20,87 tỷ đồng, giảm 0.1 tỷ đồng so với năm 2022.

- **Thủy sản:** Diện tích thả nuôi cá hồ là 5,8 ha, nuôi cá lồng bè trên sông Bò là 281 lồng/bè các loại (giảm 5 lồng/bè so với cuối năm 2022), trong đó 277 lồng cá Trắm cỏ, 10 lồng cá trê, chình, rô phi và 4 bè cá Diêu hồng. Đối với cá Diêu hồng, giá cá xuất bán cao, giao động từ 45.000-50.000 đồng/kg, tuy nhiên do giá thức ăn tăng cao nên số lượng nuôi giảm so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, hàng quý UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức đăng ký kê khai ban đầu để kiểm soát việc nuôi thả theo đúng khung lịch thời vụ.

Tổng sản lượng cá thu hoạch trong năm đạt 253,8 tấn, giảm 24,9 tấn so với năm 2022, giá trị ước đạt 14,62 tỷ đồng.

Ước tổng giá trị sản xuất thu được từ ngành Nông nghiệp năm 2023 đạt 91,596 tỷ đồng, tăng 21,194 tỷ đồng so với năm 2022 vượt 22,2% so với kế hoạch.(KH 74,61 tỷ)

#### **b) Tiểu thủ công nghiệp- xây dựng và làng nghề**

Các ngành nghề truyền thống, làng nghề sẵn có tại địa phương như: mây tre đan, vành nón, mộc mỹ nghệ...phát triển ổn định, tăng thu nhập cho bà con. Trong đó, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của huyện để chủ động đầu tư, chỉnh trang hoàn thiện HTX mây tre đan vừa mở rộng sản xuất vừa phục vụ tham quan du lịch, hiện nay HTX vẫn duy trì được sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao. Đồng thời, phối hợp với Hội Nông dân xã thành lập Tổ hội nghề nghiệp vành nón Hạ Lang để duy trì và từng bước xây dựng lại làng nghề vốn có.

Các ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tiếp tục duy trì phát triển. Hầu hết lực lượng lao động chính đều có việc làm ổn định, số lao động tự kiếm việc làm và làm ăn xa ngày càng nhiều với các nghề như: cơ khí, mộc và nghề xây dựng...Một số lao động còn lại ở địa phương đang làm việc tại các công ty, nhà máy ở Hương Trà, Phong Điền để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ước tổng giá trị ngành Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng và làng nghề đạt 427,43 tỷ đồng, tăng 20,2 tỷ đồng so với năm 2022 và đạt 98% so với kế hoạch (KH 435,72 tỷ đồng).

#### **c) Thương mại - dịch vụ**

Lĩnh vực thương mại-dịch vụ trên địa bàn được quan tâm phát triển và có sự chuyển biến tích cực, nhiều cơ sở loại hình dịch vụ phát triển như dịch vụ ăn uống, dịch vụ cưới hỏi, dịch vụ xe khách...phục vụ nhu cầu đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm nhất là các đợt trong dịp lễ, tết. Trong năm đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành huyện tiến hành kiểm tra 02 đợt về chất lượng hàng hoá qua đó đã phát hiện 02 cơ sở có bán hàng quá hạn sử dụng, đoàn đã lập biên bản và tiêu huỷ 01 thùng hàng hoá.

Khu dịch vụ trên dưới cầu Tứ Phú từng bước hình thành rõ nét hơn, nhiều cơ sở kinh doanh đã và đang đầu tư đưa vào hoạt động bước đầu có hiệu quả,

hoạt động buôn bán, kinh doanh tại chợ trung tâm và dọc đường Tú Phú phong phú, đa dạng các loại hình sản phẩm, tạo ra bộ mặt khu trung tâm và góp phần tăng thu ngân sách cho Nhà nước. HTX Mây tre đan Bao La sau khi được công nhận điểm du lịch trải nghiệm đã thu hút hơn 40 đoàn và gần 1000 lượt du khách đến tham quan, bước đầu đã có nguồn thu cho HTX.

Ước tổng giá trị ngành Thương mại- dịch vụ đạt 293,03 tỷ đồng, tăng 39,65 tỷ đồng so với năm 2022 vượt 0,7%% so với kế hoạch (KH 291,39 tỷ đồng).

#### **d) Phát triển các thành phần kinh tế**

Hoạt động của các HTX đã có sự chuyển biến tích cực. HTX Phú Thuận đã hoàn thiện bao bì nhãn mác, truy xuất nguồn gốc thương hiệu gạo Phú Thuận, hiện nay đã liên kết với 02 trường Mầm non để cung ứng gạo, bước đầu thị trường tiêu thụ gạo ổn định; HTX nông nghiệp Phú Hoà đã đưa vào sản xuất các loại giống mới có triển vọng cho năng suất cao, bà con hưởng ứng tích cực, ngoài ra dịch vụ kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp, dịch vụ cung ứng giống đảm bảo; HTX Mây tre đan Bao La tiếp tục phát triển, hiệu quả kinh doanh ngày càng tăng, đã giải quyết cho gần 120 lao động thường xuyên tại cơ sở với thu nhập bình quân khoảng 4-4,5 triệu đồng/tháng, trong năm Hợp tác xã Mây tre đan Bao La được UBND tỉnh đã công nhận điểm du lịch. HTX sản xuất, chế biến nông sản Quảng Phú hoạt động hiệu quả, trong năm sản phẩm lạc rang tỏi ớt đã được tham gia sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện. Ngoài ra, các sản phẩm như “bộ rổ rá” của HTX Mây tre đan Bao La và sản phẩm “dầu trầm” của cơ sở sản xuất dầu trầm Hương Ngọc được UBND huyện cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Quảng Điền năm 2023. Mô hình sản xuất, chế biến, nuôi trồng nấm dược liệu Linh chi theo hướng công nghệ cao tiếp tục duy trì, đã xây dựng được bao bì nhãn mác và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

Các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì, doanh thu ổn định góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, ước doanh thu năm 2023 trên 50 tỷ đồng; Kinh tế hộ gia đình phát triển khá, từng bước khẳng định vai trò tự chủ trong sản xuất - kinh doanh, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, giải quyết việc làm và tăng sản phẩm xã hội.

#### **đ) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng**

Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, phục vụ sản xuất và dân sinh. Ngoài các dự án, công trình đang xây dựng trên địa bàn do ngân sách cấp trên đầu tư, UBND xã đã chủ động đầu tư xây dựng và đối ứng kinh phí để thực hiện đảm bảo. Nhìn chung, các công trình thi công đều đạt tiến độ và không có vướng mắc lớn xảy ra, trong đó nhiều công trình đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch, các công trình còn lại thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch vốn đã bố trí.

Ước tổng vốn đầu tư xã hội năm 2023 trên địa bàn xã 103,65 tỷ đồng (KH 100 tỷ), vượt 3,6% so với kế hoạch. Trong đó, ngân sách tỉnh, huyện là 12,117 tỷ đồng chiếm 11,69%, ngân sách xã 1,475 tỷ đồng chiếm 1,42%, nhân dân tự xây dựng là 90,063 tỷ đồng chiếm 86,89%.

### **e) Quản lý đất đai, Tài nguyên - Môi trường**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, phân lô, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thị trường bất động sản nên tình hình đấu giá quyền sử dụng đất vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, quản lý đất nghĩa địa theo quy hoạch. Đã bàn giao 6.401 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ( đất nông nghiệp) cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã.

Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Đồ án quy hoạch chung xã Quảng Phú đến năm 2035, đến nay đang đề nghị cấp trên phê duyệt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải; thường xuyên kiểm tra, truy quét các đối tượng vi phạm về khai thác cát trên địa bàn, trong năm đã có 30 lượt ra quân, xử phạt 15 đối tượng với số tiền 7.500.000 đồng.

Triển khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch Ngày chủ nhật Xanh trên địa bàn xã, đã thu hút đông đảo lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia, đã có 65 lượt ra quân với hơn 1.800 lượt người tham gia. Ngoài ra kết hợp với Ngày Chủ nhật xanh đã tổ chức ra quân trực vớt, bèo Lục Bình và diệt cây mắt mèo trên toàn địa bàn xã, nổi lên có các thôn: Bao La- Đức Nhuận, Phú Lễ, Bác Vọng Đông, Hạ Lang.

### **g) Tài chính ngân sách**

Ước tổng thu ngân sách xã năm 2023 ước đạt 15,1 tỷ đồng đạt 92% so dự toán xã giao (thu không đạt so với dự toán là do nguồn thu từ tiền sử dụng đất còn khó khăn). Ngoài ra, UBND xã đã tích cực triển khai thu các khoản thu ngân sách đảm bảo theo dự toán giao, cụ thể: thu cố định tại xã 0.8 tỷ đồng vượt 11% so với kế hoạch giao ( nguồn thu này vượt do thu hết diện tích đất công ích, HLCS và lô chợ); Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia 6,1 tỷ đồng đạt 66% so với dự toán, thu bổ sung từ cấp trên 3,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 101% vượt so với kế hoạch giao, bao gồm bổ sung cân đối thường xuyên chi lương, phụ cấp; hỗ trợ mua sắm dụng cụ thể thao, hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách, hỗ trợ triển khai chuyển đổi số; mua sắm trang thiết bị PCCC và một số nhiệm vụ chi khác; Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 4,4 tỷ đồng.

Công tác chi ngân sách được thực hiện theo đúng pháp luật, chi đúng mục đích đảm bảo cho các ngành hoạt động, đã tiếp nhận và phân bổ kịp thời kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng chính sách về nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng quy định...

## **2. Lĩnh vực Văn hóa-xã hội**

### **a) Hoạt động VHVN-TDĐT và thông tin tuyên truyền:**

Làm tốt công tác trang trí trang hoàng, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ tết. Hệ thống đài truyền thanh hoạt động có hiệu quả, nhất là tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; phong trào VHVN-TDĐT được đẩy mạnh, đã phối hợp tổ chức giải bóng đá thanh niên đầu năm nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân; Phối hợp Hội Nông dân xã tổ chức thành công giải Bóng chuyền truyền thống lần thứ I, tổ

chức lễ phát động tháng Thể dục thể thao và ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân đã thu hút gần 200 vận động viên tham gia. Tổ chức tập luyện tiết mục “Hò Bả trạo” với 20 diễn viên quần chúng phục vụ chương trình nghệ thuật tại Lễ phát động hưởng ứng mùa du lịch biển năm 2023 do UBND huyện tổ chức tại xã Quảng Ngạn. Tích cực tham gia các phong trào, hội thi, hội thao VHVN-TDĐT do cấp trên tổ chức.

Đã tiếp nhận hỗ trợ từ cấp trên đầu tư 01 bộ âm thanh tại nhà văn hoá thôn Hà Cảng với trị giá 30 triệu đồng, bộ TDĐT ngoài trời cho thôn Nam Phù-Nho Lâm và nâng cấp sửa chữa nhà văn hoá thôn Hạ Lang với số tiền 50 triệu đồng.

Công tác đánh giá, bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa được triển khai theo đúng quy trình. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 96%, có 10/10 thôn đạt thôn văn hóa, xét 15% gia đình văn hóa tiêu biểu để tặng khen.

### **b) Công tác phát triển Giáo dục**

Đã hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023. Chất lượng dạy và học ở các cấp được nâng lên, các trường đã tham gia các kỳ thi học sinh giỏi có nhiều thành tích. Kết quả năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

- Trường THCS Đặng Hữu Phổ: Tổng số học sinh 507 em, học sinh giỏi đạt 20,9%, khá 45,4%, trung bình 32,5%, yếu 1,2%. Tại kỳ thi học sinh giỏi kết quả đạt 16 giải huyện, 07 giải tỉnh và đạt giải nhì toàn đoàn.

- Bậc tiểu học:

+ Trường Tiểu học số 1, tổng số huy động 552 em, lên lớp 542 em đạt tỷ lệ 98,2%. (Trong đó, hoàn thành xuất sắc chương trình năm học 172 em, tỷ lệ 31,2%; hoàn thành tốt đạt tỷ lệ 12,1%; hoàn thành tỷ lệ 44,9 %; chưa hoàn thành chiếm tỷ lệ 1,8 %). Kết quả thi, giao lưu học sinh giỏi cấp huyện đạt giải khuyến khích toàn đoàn.

+ Trường Tiểu học số 2, tổng số huy động 264, lên lớp 262 em, tỷ lệ 99,25%. (Trong đó, hoàn thành xuất sắc chương trình năm học 104 em, tỷ lệ 39,4%; hoàn thành tốt đạt tỷ lệ 14,4%; hoàn thành tỷ lệ 45,45 %; chưa hoàn thành chiếm tỷ lệ 0,75%. Kết quả thi, giao lưu học sinh giỏi cấp huyện đạt giải ba toàn đoàn.

- Bậc Mầm non: Trường Mầm non Sao Mai 1 huy động 414 cháu; Sao Mai 2 huy động 261 cháu, hai trường đã Làm tốt công tác huy động trẻ đến trường, nhất là trẻ 5 tuổi đạt 100%.

Đã chuẩn bị tốt mọi mặt và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và Hội nghị CBCC đảm bảo thời gian và kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác điều tra phổ cập năm học 2023-2024.

Trung tâm HTCD xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, duy trì lớp xoá mù ở thôn Bắc Vọng Đông và mở thêm 01 lớp ở thôn Vạn Hạ Lang; phối hợp với các đoàn thể mở 4 lớp tập huấn cho đoàn viên, hội viên.

Hội khuyến học xã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, trong năm đã tổ chức tuyên dương phát thưởng cho 73 em thi đỗ đại học, 20 em đạt thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp và 10 học sinh mầm non có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 13 triệu đồng.

### c) Y tế, Dân số - KHHGD

Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được chú trọng, tiếp tục chỉ đạo đăng ký xây dựng cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên với 7/10 thôn, tổ chức 02 đợt chiến dịch TTDS-KHHGD, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 15,5%.

Phối hợp với TTYT triển khai tập huấn cho 30 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố thực và nhà hàng lưu động trên toàn xã; xây dựng kế hoạch và ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và phối hợp đoàn huyện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023, kiểm tra về công tác hành nghề, buôn bán của các cơ sở y dược tư nhân trên địa bàn xã. Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật của Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác chăm sóc sức khỏe và cải thiện điều kiện làm việc cho lao động ngành nghề tiểu thủ công nghiệp theo yêu cầu của TTKSDB chọn 50 lao động tại HTX Mây tre đan Bao La.

**d) Công tác Tôn giáo:** Tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn ổn định, việc sinh hoạt đảm bảo theo đúng nội dung chương trình đã đăng ký từ đầu năm, những hoạt động phát sinh đều có xin phép, có văn bản trình của BTS GHPGVN huyện, văn bản thống nhất của UBND huyện. Trong xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục, công trình trong các chùa, niệm Phật đường trên địa bàn có đăng ký, xin phép và thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định. Đã tổ chức thăm tặng quà cho các chùa và niệm Phật đường nhân ngày Lễ Phật đản PL 2567 và Giáo xứ Đông Lâm nhân dịp Lễ giáng sinh 2023.

### đ) Lao động, việc làm, an sinh xã hội

Thực hiện tốt việc chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động thăm viếng, tặng quà các gia đình chính sách và các đối tượng xã hội, gia đình khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán; Riêng dịp kỷ niệm 76 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2023) tổ chức thăm với tổng số xuất quà cụ thể: Quà Chủ tịch nước tặng 01 xuất trị giá 600.000đ/xuất, 230 xuất trị giá 300.000đ/xuất với tổng số tiền 69.600.000đ; Quà của tỉnh 01 xuất trị giá 500.000đ/xuất và 279 xuất trị giá 300.000đ/xuất với tổng số tiền 84.200.000đ; Quà huyện tặng 8 xuất trị giá 500.000đ/xuất với tổng số tiền 4.000.000đ.

Thường xuyên chăm lo dọn dẹp vệ sinh, tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà Bia ghi danh Liệt sỹ xã và Miếu mộ Đặng Hữu Phở; lập thủ tục hỗ trợ 3 nhà gia đình chính sách sửa chữa với số tiền 20.000.000đ/nhà; xây dựng kế hoạch giảm nghèo đảm bảo theo chỉ tiêu đề ra. Tổ chức Lễ phát động các phong trào thi đua yêu nước và phong trào Dòng họ, Thôn không có hộ nghèo năm 2023. Triển khai tốt kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023, cụ thể còn 63 hộ nghèo với 106 khẩu chiếm tỷ lệ 2,06%, hộ cận nghèo còn 112 hộ với 282 khẩu chiếm tỷ lệ 3,67% ( tỷ lệ nghèo đa chiều < 3%,) có hai thôn không còn hộ nghèo là thôn Bắc Vọng Đông và thôn Vạn Hạ Lang.

Công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động tiếp tục được quan tâm, số lao động trong độ tuổi qua đào tạo chung đạt 80,29%; đào tạo có VBCC đạt trên 45%.

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và chính sách xã hội xã đã tổ chức bình xét lập hồ sơ đề nghị phê duyệt 22 hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội, cho thôi hưởng 06 trường hợp. Tiếp nhận giải quyết trên 35 hồ sơ mai táng phí, 05 hồ sơ thừa kế thờ cúng liệt sĩ; Chi trả kịp thời tiền điện cho hộ nghèo, hộ BTXH và quà mừng thọ cho 22 cụ tròn 90 tuổi, 04 cụ tròn 100 tuổi tròn, 229 cụ tròn 70,75,80,85,95 và trên 100 tuổi với số tiền 105.300.000đ, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH trong năm 26 người tham gia. Làm tốt công tác HMTN, trong năm đã có 113 người tham gia đạt 90,4% chỉ tiêu huyện giao.

Trong năm phối hợp Phòng văn hoá huyện mở lớp tập huấn, truyền nghề cho lao động ở HTX mây tre đan Bao La với 20 học viên tham gia, có hơn 50 lao động có việc làm mới từ HTX mây tre đan Bao La, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn và các khu công nghiệp Phong Điền, Hương Trà; Công tác tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh thông qua các đơn vị tư vấn tổ chức tuyên truyền tại xã, về tận hộ gia đình kết quả có 14 lao động xuất cảnh và 03 lao động dự kiến cuối năm sẽ xuất cảnh. Công tác Bình đẳng giới tiếp tục quan tâm, phối hợp hội Phụ nữ xã tổ chức ngày hội văn hoá- văn nghệ cho chị em nhân ngày 20/10.

### **3. Quốc phòng - An ninh- Nội chính**

#### **a) Nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng**

Đã hoàn thành công tác huấn luyện, tuyển quân, tiến hành giao quân năm 2023 gồm 14 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu trên giao (trong đó 11 thanh niên cho Quân đội, 03 Công an). Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 90 thanh niên độ tuổi 17 đạt 100% kế hoạch.

Đã tiến hành kiện toàn lại chức danh Thôn đội trưởng các thôn hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, tạo điều kiện cho đồng chí CHT Quân sự, 01 đồng chí Chỉ huy phó tham gia đào tạo đại học ngành quân sự

Tổ chức Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và TKCN năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Tổ chức thành công diễn tập công tác Phòng chống TT&TKCN năm 2023 do dự án CRS hỗ trợ.

#### **b) Nhiệm vụ An ninh- Trật tự**

- Thường xuyên phối hợp với các lực lượng thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, mật phục nắm tình hình địa bàn và có biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các dịp lễ, Tết và các hoạt động quan trọng của địa phương. Trong năm qua tình hình ANCT, an ninh tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định.

- Đã chỉ đạo Công an xã, Ban chỉ đạo 138 xã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và ra mắt mô hình camera an ninh, phối hợp tổ chức tuyên truyền điểm thực hiện tiêu chí An ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của 10 đội dân phòng; Sơ kết 05 năm mô hình “Dòng họ Hoàng tự quản về ANTT” và duy trì hoạt động 01 mô hình “Cụm chiến binh tự quản về ANTT” ; thành lập 02 tổ liên gia về an toàn PCCC tại thôn Hạ Lang.

- Tình hình TTATXH: trong năm trên địa bàn xã xảy ra 05 vụ, việc. Trong đó: 01 vụ tai nạn giao thông làm 01 người chết; 01 vụ/02 đối tượng có



hành vi trộm cắp tài sản; 01 vụ/10 đối tượng bị bắt và khởi tố về hành vi đánh bạc trái phép; 02 việc/08 đối tượng bị bắt và xử phạt VPHC về hành vi đánh bạc trái phép. Về cơ bản, tình hình TTATXH trên địa bàn xã trong năm qua giảm 01 vụ, việc so với cùng kỳ năm trước. Hiện cả 05 vụ, việc trên đều đã được giải quyết. Trong đó, Công an xã xử lý 02 việc/08 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép; các vụ việc còn lại đã chuyển cho Công an huyện mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Xử phạt hành chính 13.500.000 đồng.

- Về tình hình khai thác cát trái phép vẫn còn xảy ra, qua tuần tra phát hiện và xử lý 15 vụ/15 đối tượng, xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.

Tình hình nhân, hộ khẩu: Tổng số hộ, nhân khẩu đang cư trú trên địa bàn: 3.150 hộ/13.365 nhân khẩu. Trong đó: Thường trú: 3.106 hộ/13.257 khẩu (Trên 14 tuổi: 10.432 khẩu; nhân khẩu nữ: 6.682 khẩu); Tạm trú: 44 hộ/108 khẩu.

#### **4. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính**

##### **a) Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền**

Thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức của xã, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 07/02/2023 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2023<sup>1</sup>.

Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, chất lượng. Xác định cụ thể các chức danh và tiêu chuẩn công chức phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ. Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức theo đúng quy định.

Tổ chức thành công bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2026, kết quả có 08 Trưởng thôn tái cử, 02 Trưởng thôn được bầu mới.

Năm 2023, qua bình xét thi đua, kết quả xã xếp vị thứ 02 so với các xã, thị trấn.

##### **b) Công tác cải cách hành chính**

Tiếp tục quan tâm đầu tư trang cấp thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Kết quả giải quyết TTHC trong năm 2023 (tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 01/10/2023), tiếp nhận và giải quyết 1.943 hồ sơ<sup>2</sup>.

Chỉ đạo cán bộ, công chức tích cực tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác Cải cách hành chính năm 2023, qua 4 đợt thi đã có 21/21 cán bộ, công chức của xã đã tham gia dự thi.

Công tác tiếp công dân đã được UBND xã quan tâm, tăng cường chỉ đạo

<sup>1</sup> Trong năm đã đăng ký cho 60 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Trong đó: Tham gia đào tạo chuyên ngành quân sự cơ sở: 02; bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư: 01; quản lý nhà nước về thanh niên: 01; tập huấn sử dụng phần mềm trực tuyến về chính sách trợ giúp xã hội: 04; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý: 04; bồi dưỡng công chức về nâng cao năng lực giám sát cộng đồng: 01; bồi dưỡng kỹ năng an toàn thông tin mạng: 04, Trung cấp chính trị 01 và hơn 42 lượt tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về chuyên đổi số, cài đặt ứng dụng trên nền tảng Hue S.

<sup>2</sup> Trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn 1523 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 78,38 %); đúng hạn 396 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 20,38 %); hồ sơ giải quyết trễ hạn 05 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,25 %); 100% hồ sơ đã được số hóa đầu vào và đầu ra. Số lượng hồ sơ trực tuyến: 1390/1943 hồ sơ (chiếm tỉ lệ 71,53 %).

thực hiện, trong năm đã tổ chức trao đổi đối thoại 02 đợt với nhân dân các thôn thuộc khu vực Phú Thuận, Phú Hòa theo quy định. Việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức, công dân được thực hiện đảm bảo, không để trễ hạn<sup>3</sup>. Đã phối hợp với Chi cục thi hành án huyện Quảng Điền xác minh, lập biên bản 03 trường hợp phải thi hành án dân sự trên địa bàn xã.

Về xây dựng chính quyền số: Đã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Chỉ đạo đăng ký tài khoản xác thực điện tử, cài đặt phần mềm Huế-S, các phần mềm xác thực danh điện tử VNeID mức độ 1, 2 cho 100% cán bộ, công chức của xã và hướng dẫn người dân cài đặt<sup>4</sup>, đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến và sử dụng các phần mềm phục vụ giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến; triển khai cài đặt địa chỉ số, công dân số trên nền tảng Huế-S, đến nay đã tạo được 2741 địa chỉ số, 10.771 công dân số, trong đó có 81 địa chỉ số là hộ nghèo trên địa bàn;

Qua đánh giá, chấm điểm, kết quả xã xếp loại xuất sắc về CCHC, xếp thứ 13 đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, thứ 03 so với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa Công sở” giai đoạn 2019-2025.

**5. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục duy trì, củng cố, giữ vững kết quả đã đạt, tiếp tục nâng chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu**

**a) Về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao**

Trên cơ sở các Nghị quyết, Kết luận của cấp trên, UBND xã đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, đã thường xuyên kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã, Ban phát triển Nông thôn mới các thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Phối hợp với Mặt trận, đoàn thể xã triển khai nhiều nhiệm vụ thực tế trong việc xây dựng Nông thôn mới. Từ đó các tiêu chí đã thực hiện tốt, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tiến hành duy tu, sửa chữa, mở rộng các tuyến giao thông, kênh mương thủy lợi; phong trào vận động phát triển kinh tế hợp tác; đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân luôn được nâng lên rõ rệt.

Công tác giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, thu nhập người dân ngày càng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, cảnh quan môi

<sup>3</sup> Đã tiếp nhận 09 đơn thư kiến nghị giải quyết liên quan đất đai và lĩnh vực khác, trong đó có 01 đơn tố cáo, UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu giải quyết, hòa giải theo nội dung đơn trình. Đã giải quyết 09 đơn. Kết quả giải quyết hòa giải thành: 02 đơn, không thành 02 đơn (đã hướng dẫn công dân thực hiện các bước theo quy trình giải quyết tranh chấp đất đai), 03 đơn trả lời bằng công văn, 02 đơn đã rút.

<sup>4</sup> Đến nay: Tổng hồ sơ thu nhận cấp định danh mức độ 1 là 1.606, mức độ 2 là: 6.468 đạt tỷ lệ: 76,32%, đã kích hoạt mức độ 1: 266, mức độ 2: 5.258 đạt tỷ lệ 52,22%.

trường được sạch đẹp, nhân dân đầu tư hệ thống điện chiếu sáng thôn xóm, quy chế dân chủ được mở rộng và phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đã tiến hành rà soát các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Chính Phủ về ban hành bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Qua rà soát, đến nay xã Quảng Phú đạt 19/19 tiêu chí, đã hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo từng nội dung tiêu chí để trình cấp trên thẩm định.

#### **b) Xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu**

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các thôn Căn cứ Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025 để triển khai thực hiện, UBND xã tiến hành rà soát các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với các thôn đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu. Qua rà soát, đến nay thôn Hà Cảng đạt 10/12 tiêu chí; thôn Bao La-Đức Nhuận đạt 9/12 tiêu chí; thôn Bắc Vọng Đông, Xuân Tuỳ, Nghĩa Lộ đạt 8/12 tiêu chí. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức sản xuất; vận động nhân dân chỉnh trang, xanh hóa hệ thống tường rào; dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tổ chức phát triển kinh tế vườn, trồng cây ăn quả, hoa, rau màu các loại nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngoài các thôn đang đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu, các thôn còn lại UBND xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức sản xuất; vận động nhân dân chỉnh trang, xanh hóa hệ thống tường rào; dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tổ chức phát triển kinh tế vườn, trồng cây ăn quả, hoa, rau màu các loại nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Công tác chỉnh trang, cải tạo vườn mẫu được quan tâm, trong năm 2023 xã có thêm 04 vườn mẫu đã được công nhận, nâng tổng số vườn mẫu trên địa bàn là 24 vườn. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng vườn mẫu bước đầu đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ gia đình.

#### **II. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh
1.	Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất	%	10	11	Vượt 10%
2.	Thu ngân sách trên địa bàn xã đạt	Tỷ đồng	16,4	15,1	Đạt 92%
3.	Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	51	52,48	Vượt 2,9%
4.	Tổng mức đầu tư toàn xã hội	Tỷ đồng	100	103,65	Vượt 3,6%

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh
5.	Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên	%	<16	15,5	Giảm 0,5%
6.	Tỷ lệ nghèo đa chiều	%	<4	<3	Giảm 1%
7.	Lao động qua đào tạo	%	QĐT >80% trong đó QĐT có VBCC >35%	QĐT 82,25% trong đó QĐT có VBCC 44,76%	Đạt
8.	Tỷ lệ phân loại rác tại hộ gia đình	%	>92%	95%	Vượt 2,9%
9.	Xã đạt chuẩn NTM nâng cao	Đạt	Đạt chuẩn	Đạt	Đạt

### III. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

#### 1. Những khó khăn và hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua rà soát các nhiệm vụ năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, khó khăn đó là:

- Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn nhất là trong liên kết sản xuất cánh đồng lớn để sản xuất tiêu thụ lúa cho bà con, các mô hình sản xuất đã triển khai tích cực tuy nhiên hiệu quả mang lại chưa cao. Hoạt động của các HTX nông nghiệp có thời điểm còn cầm chừng, chưa quyết liệt.

- Tình hình tranh chấp, khiếu nại trên lĩnh vực đất đai, đặc biệt là tranh chấp QSD đất trong nội bộ gia đình người dân có chiều hướng gia tăng.

- Tình hình thu ngân sách từ nguồn tiền đấu giá đất ở còn gặp khó khăn, trong năm đã tổ chức 03 đợt đấu giá QSD đất ở chỉ đấu được 02 lô, đã phần nào ảnh hưởng đến nguồn vốn đối ứng đầu tư xây dựng cơ bản và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, nhất là việc hỗ trợ xi măng làm đường bê tông thôn.

- Công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia giải quyết việc làm, đào tạo nghề và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt thấp và gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu tham gia BHXH tự nguyện và HMTN chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

#### 2. Nguyên nhân

##### a) Về khách quan:

- Do ảnh hưởng chung của tình hình giá cả vật liệu, nhân công xây dựng biến động tăng; giá phân bón còn ở mức cao và thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá sản phẩm đầu ra còn thiếu ổn định; tình hình thời tiết ngày càng diễn biến bất lợi... nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

- Nguồn thu từ tiền sử dụng đất gặp khó khăn nên khả năng bố trí ngân

sách đầu tư phát triển còn hạn chế. Mặc dù đã có vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên cho các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội nhưng địa phương không đủ nguồn lực đối ứng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

*b) Về chủ quan:*

- Việc quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 chưa quyết liệt, nhất là về giải pháp tổ chức thực hiện.

- Việc gắn kết trách nhiệm của từng bộ phận, từng lĩnh vực với nhiệm vụ cụ thể của công chức trong các các nhiệm vụ trọng tâm của xã thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, một số công chức xã còn hạn chế.

- Công tác chỉ đạo, điều hành của các HTX còn thiếu quyết liệt; chưa mạnh dạn thay đổi cơ cấu giống cây trồng, việc liên kết sản xuất, việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các mô hình sản xuất chưa cao.

- Hệ thống dữ liệu quốc gia và của tỉnh chưa được đồng bộ nên việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan tiếp nhận phải qua nhiều khâu, đăng ký giải quyết TTHC trên cả 02 cổng dịch vụ công mới đảm bảo số liệu hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

## **Phần thứ hai**

### **KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024**

#### **I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu**

##### **1. Mục tiêu**

Năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, các mục tiêu, định hướng và giải pháp đề ra phải quyết liệt, hiệu quả hơn, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tạo ra chuyển biến tích cực, thực chất hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; chỉnh trang, phát triển khu trung tâm xã, các chương trình trọng điểm và kế hoạch đầu tư công, kế hoạch đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng uỷ và HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

##### **2. Các chỉ tiêu chủ yếu**

a) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 10%.

- b) Thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 10,6 tỷ đồng;
- c) Thu nhập bình quân đầu người 57 triệu đồng;
- d) Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 100 triệu đồng;
- đ) Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 15,5%.
- e) Tỷ lệ nghèo đa chiều còn 2,5%.
- g) Lao động qua đào tạo trên 80%, trong đó trên 35% có văn bằng, chứng chỉ.
- h) Tỷ lệ phân loại rác tại hộ gia đình trên 95%;
- i) Duy trì xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 1-2 thôn đạt thôn kiểu mẫu.

## **II. Các Chương trình trọng điểm:**

Tiếp tục thực hiện có chất lượng và hiệu quả hơn 02 chương trình trọng điểm đã xác định:

1. Chương trình nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

2. Chương trình phát triển TT-CN, làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm.

## **III. Một số công trình chuyển tiếp và đầu tư mới trong năm 2024**

1. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ cho quá trình ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số ở nông thôn xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

2. Đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng điểm dân cư nông thôn khu vực Nội Bài.

3. Hệ thống phòng cháy chữa cháy chợ Quảng Phú.

## **IV. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực**

### **1. Lĩnh vực kinh tế**

#### **a) Nông nghiệp**

##### **- Đối với trồng trọt:**

Triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất ở các thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ tham gia thực hiện các mô hình sản xuất mới; nhân rộng các mô hình có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho nhân dân, huy động và tranh thủ các nguồn lực để đầu tư hạ tầng; Phát huy cao vai trò các HTX nông nghiệp trong chỉ đạo điều hành sản xuất và các dịch vụ nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục liên kết với Tập đoàn Quế Lâm duy trì các cơ sở chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ tại khu vực Cồn Chợ và liên kết sản xuất 10ha lúa theo hướng hữu cơ tại xứ đồng Ô Rang thôn Phú Lễ; HTX nông nghiệp Phú Thuận duy trì vùng sản xuất lúa chất lượng cao 15ha tại xứ đồng Cao Xá Đức Trọng để thu mua tiêu thụ cho bà con; mở rộng mô hình trồng sâm Bô Chính lên 0,15ha. HTX nông nghiệp Phú Hoà tiếp tục đưa các giống mới có triển vọng vào sản xuất như: 10ha giống lúa HG244 tại Đội I và thôn Bác Vọng Đông, 05ha giống lúa BDR 999 tại thôn Xuân Tuỳ. Đồng thời, duy trì sản xuất 18,7ha cây lạc đã cấp mã vùng theo hướng VietGap.

Phối hợp với các phòng ban của huyện để hoàn chỉnh đề án xây dựng khu

sản xuất kết hợp chăn nuôi tại khu vực Cồn Chợ và khu vực Lò Vôi diện tích khoảng 6ha để vận động người dân chuyển đổi, sắp xếp lại các loại cây trồng, phát triển một số cây trồng phù hợp để tạo điểm nhấn, nâng cao về giá trị ha canh tác, đồng thời đề xuất hỗ trợ một phần kinh phí của cấp trên.

Liên kết với Tập đoàn Vinaseed để sản xuất 20 ha ngô giống tại 03 thôn Phú Lễ, Hà Cảng, Hạ Lang thuộc khu vực HTX Phú Thuận.

Đẩy mạnh công tác cải tạo vườn gắn với xây dựng vườn kiểu mẫu trên địa bàn. Chỉ đạo HTX nông nghiệp Phú Thuận tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng liên kết bao tiêu sản phẩm. Tiếp tục thực hiện chương trình “mỗi xã mỗi sản phẩm” (OCOP), tập trung để hoàn thiện một số sản phẩm có lợi thế, đặc trưng của địa phương: Gạo Phú Thuận, lạc rang tỏi ớt, tinh dầu trầm.

Phấn đấu ổn định diện tích gieo trồng 1.160 ha; trong đó: Lúa 770 ha, Lạc 240 ha, mía 7 ha và 145 ha cây trồng, rau màu các loại. Phấn đấu năng suất lúa bình quân trên 65 tạ/ha, 100% giống lúa xác nhận đưa vào sản xuất. Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 4.900 tấn; trong đó lúa 4.850 tấn; giá trị sản phẩm trên 01 ha canh tác đạt 95 triệu đồng.

**- Đối với chăn nuôi:**

Vận động người dân mạnh dạn tái đàn lợn, khuyến khích người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi lợn để phòng dịch bệnh. Hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, kỹ thuật, giống, thức ăn, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng vườn kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới. Kêu gọi các nhà đầu tư để đầu tư xây dựng mới lò mổ để hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Làm tốt công tác thú y, thực hiện tốt kế hoạch tiêu độc khử trùng, tiêm phòng dịch bệnh, nhằm đảm bảo môi trường chăn nuôi. Tích cực tranh thủ các dự án hỗ trợ và tạo điều kiện để nhân dân phát triển chăn nuôi; tăng số lượng tổng đàn vật nuôi các loại. Phấn đấu năm 2024, đàn lợn đạt 1.000 con trong đó lợn nái 200 con; đàn gà 50.000 con; đàn vịt 30.000 con.

**- Đối với thủy sản**

Duy trì và phát huy hiệu quả diện tích nuôi cá hồ 5,8 ha không để tình trạng bỏ hoang gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tiếp tục quy hoạch, sắp xếp và quản lý việc nuôi cá lồng trên sông Bồ, khuyến khích phát triển cá lồng, bè khu vực từ Bắc Vọng Tây đến Nam Phù Nho Lâm. Chú trọng các biện pháp chăm sóc, phòng bệnh đối với cá lồng. Tiếp tục thực hiện việc đăng ký nuôi thủy sản ban đầu để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thủy sản. Phấn đấu sản lượng cá đạt 310 tấn.

- Phấn đấu tổng giá trị ngành nông nghiệp đạt 94,36 tỷ đồng và chiếm 10,7% tổng giá trị sản xuất.

**b) Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và làng nghề.**

Tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh các nghề, làng nghề hiện có. Gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với hoạt động dịch vụ. Trên cơ sở HTX Mây tre đan Bao La được UBND tỉnh công nhận là

điểm du lịch, tiếp tục chỉ đạo HTX Mây tre đan Bao La tiến hành chỉnh trang, sắp xếp lại đối với cơ sở sản xuất và nhà trưng bày sản phẩm. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ cấp trên để hoàn thiện khuôn viên HTX, bố trí trồng thêm cây xanh để tạo khuôn viên cảnh quan “xanh, sạch, đẹp”; quan tâm thiết kế mẫu mã sản phẩm, kết hợp với phát triển dịch vụ du lịch. Khuyến khích mở lớp đào tạo nghề cho lao động trẻ tham gia vào làng nghề, đồng thời tạo cơ hội để tìm kiếm việc làm ở trong, ngoài tỉnh. Phần đầu 90% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên và tổng doanh thu đạt 460,3 tỷ đồng, chiếm 52,5% tổng giá trị sản xuất.

#### **c) Thương mại - dịch vụ:**

Khuyến khích phát triển mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành dịch vụ, tăng tỷ trọng ngành kinh tế dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của xã gắn với việc chỉnh trang và phát triển dịch vụ từ cầu Tứ Phú đến Chợ.

Tiếp tục kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ, nhất là ở trên dưới cầu Tứ Phú, khu dân cư thương mại dịch vụ ven sông thôn Phú Lễ, Khuyến khích các hộ có điều kiện phát triển kinh doanh đa dạng các loại hình dịch vụ như: Dịch vụ thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng, hàng ăn uống... ở các thôn để phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Năm 2024, phần đầu nâng tổng giá trị của ngành thương mại - dịch vụ đạt 338,449 tỷ đồng, chiếm 36,8% tổng giá trị sản xuất.

#### **d) Phát triển các thành phần kinh tế.**

Chú trọng nâng cao năng lực quản lý, điều hành nhằm phát huy cao vai trò kinh tế Hợp tác xã gắn với thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách của nhà nước liên quan đến hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế để khuyến khích, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Chỉ đạo xây dựng các mô hình hợp tác phù hợp, có hướng liên kết kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nhân dân. Theo dõi, đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất thí điểm để có hướng nhân rộng.

Công khai các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế- xã hội và tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập. Chỉ đạo 2 HTX NN tiến hành đại hội hết nhiệm kỳ theo Luật HTX.

#### **đ) Huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển.**

Triển khai thực hiện quy hoạch đất ở các thôn, các điểm dân cư mới, để tổ chức đấu giá, giải quyết đất ở, bổ sung ngân sách và phục vụ tái đầu tư; Phát huy hoạt động xây dựng các công trình dân dụng của nhân dân, phối hợp làm tốt công tác vận động, huy động nguồn lực trong dân để đóng góp đầu tư các công trình công cộng của thôn, xóm. Triển khai có hiệu quả các công trình trọng điểm trong năm 2024. Phần đầu năm 2024 tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng lên 10%.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; Có kế hoạch giải pháp phù hợp để huy động tối đa các nguồn lực của địa phương; tích cực tranh thủ sự đầu tư của các cấp và nguồn hỗ trợ của các tổ chức để đầu tư hạ tầng thiết yếu. Chọn lựa các công trình trọng



điểm, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để hoàn thành trong năm 2024.

**e) Tài nguyên - môi trường:**

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và định hướng đến năm 2030 theo kế hoạch của huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung giải quyết tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là các trường hợp còn tồn đọng. Phối hợp giải quyết kịp thời các khiếu nại, tranh chấp liên quan đất đai trên địa bàn, hạn chế việc khiếu kiện phức tạp, vượt cấp.

Tăng cường tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của các ngành và người dân trong giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, nhất là ở trong thôn xóm và tăng cường công tác tuần tra việc khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Bồ đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nâng cao nhận thức của nhân dân về ứng phó biến đổi khí hậu; chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết. Thường xuyên rà soát các hộ sinh sống ở những điểm xung yếu để có kế hoạch sơ tán khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là các hộ già cả, neo đơn; Tổ chức các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đảm bảo kịp thời khi có tình huống xảy ra.

**g) Tài chính - ngân sách:**

Tập trung hoàn thành quyết toán công trình xây dựng cơ bản, có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2024; thường xuyên đôn đốc công tác thu, tích cực bồi dưỡng và khai thác nguồn thu đảm bảo tăng thu trên địa bàn. Phối kết hợp với cơ quan thuế để quản lý các cơ sở kinh doanh nhằm tăng các khoản thu từ thuế.

Thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra và giám sát tình hình thu, chi ngân sách. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, đặc biệt là các khoản chi về vốn mang tính chất xây dựng cơ bản, điều hành ngân sách theo dự toán được phê chuẩn. Tiếp tục thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phần đầu tổng thu ngân sách xã năm 2024 đạt 10,6 tỷ đồng.

**2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội:**

**a) Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao**

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với nhân dân; Tổ chức các hoạt động thiết thực trong dịp Tết cổ truyền, các ngày Lễ lớn trong năm. Duy trì phối hợp xã đoàn tổ chức giải bóng đá thanh niên đầu năm nhân dịp Mừng Đảng- Mừng Xuân; Tham gia đầy đủ các giải thi đấu do huyện tổ chức như: đua ghe truyền thống, bóng bàn, cầu lông, VHVN và tham gia tốt các hoạt động trong chương trình Lễ hội “ Sóng nước Tam Giang năm 2024”.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số, phần đầu hoàn thành các nội dung, kế hoạch thực hiện trong chuyển đổi số, làm tốt công tác bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa năm 2024, thực hiện tốt quy ước

thôn văn hoá. Quan tâm công tác chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa, nhà Bia ghi danh Liệt sĩ xã; Chỉ đạo HTX mây tre đan Bao La đầu tư, nâng cấp cảnh quang phát huy điểm du lịch trải nghiệm gắn du lịch nhằm thu hút du khách.

#### **b) Giáo dục - đào tạo**

Đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa giáo dục, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ đối với giáo dục - đào tạo, làm tốt công tác huy động, duy trì số lượng học sinh các trường và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành tốt năm học năm học 2023-2024.

Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, hạn chế tối đa học sinh yếu; quan tâm chất lượng mũi nhọn để nâng tỷ lệ học sinh giỏi ngày càng cao và số lượng học sinh tham gia các kỳ thi, giao lưu học sinh giỏi do các cấp tổ chức. Tiếp tục đầu tư nâng cấp để các trường giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia và nâng mức cao hơn. Ngoài ra chú trọng để nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; quan tâm công tác xóa mù chữ và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện tốt kế hoạch tập huấn và hoạt động thường xuyên của TTHTCĐ.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, dòng họ, gia đình học tập; Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài để động viên các học sinh có thành tích cao và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhiều cố gắng trong học tập.

#### **c) Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình**

Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số, kết hợp các biện pháp chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình. Chỉ đạo các thôn thực hiện có hiệu quả chính sách dân số và Quy ước Làng văn hóa, nâng cao chất lượng mô hình thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên. Phấn đấu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 15,5%; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chương trình y tế cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức về phòng bệnh, kiến thức tự chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP. Phấn đấu duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, xã tiên tiến về y học cổ truyền.

#### **d) Lao động việc làm, đảm bảo an sinh xã hội**

Thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm các gia đình chính sách, người có công cách mạng, có các hoạt động thiết thực trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7/2024. Thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình đảm bảo quy trình, quy định và đúng đối tượng, giảm tỷ lệ nghèo đa chiều còn 2,5%, Làm tốt công tác cấp phát Quà Tết của Chủ tịch nước, quà Tỉnh, huyện và trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa xã đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, không được sai sót.

Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nghề lao động nông thôn và tạo việc làm

mới cho 50 lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đảm bảo chỉ tiêu đề ra; Chú trọng công tác tuyên truyền nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo kế hoạch, làm tốt công tác xã hội hóa về kinh phí và sự tham gia tích cực của HTCT từ xã đến thôn trong công tác HMTN đảm bảo chỉ tiêu huyện giao.

#### **đ) Về Công tác tín ngưỡng, tôn giáo.**

Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, chỉ đạo, theo dõi các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch; đồng thời quản lý tốt các hoạt động tín ngưỡng dân gian để định hướng tổ chức phù hợp với bản sắc văn hóa, truyền thống của địa phương, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước.

### **3. Tăng cường công tác Quốc phòng - An ninh**

Tăng cường công tác quốc phòng, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực. Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị. Phát huy vai trò trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của lực lượng dự bị động viên, Dân quân nòng cốt, hoàn thành tốt công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân, chủ động kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Tăng cường quản lý thanh niên trong độ tuổi và có các giải pháp phù hợp để hoàn thành công tác tuyển quân năm 2024 đảm bảo 100% chỉ tiêu, đồng thời lập hồ sơ đề nghị cấp trên xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai diễn tập khu vực phòng thủ xã đảm bảo theo yêu cầu.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kiểm tra chấp hành Luật giao thông; phát huy hiệu quả mô hình CCB tự quản về an ninh trật tự, mô hình thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội đồng thời tiếp tục khảo sát xây dựng các mô hình tự quản mới; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về trộm cắp, đánh bạc, ghi số đề, khai thác cát sạn trái phép... Phấn đấu có 10/10 thôn “Đạt chuẩn về an toàn, an ninh trật tự”.

Chủ động triển khai tốt các phương án, biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai năm 2024. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra về PCCC và CHCN trên địa bàn, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh dễ xảy ra cháy nổ, có biện pháp để chấn chỉnh các cơ sở không tuân thủ theo quy định.

### **4. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính**

#### *a) Về nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền*

- Tăng cường tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, quy định mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của xã.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng, vai trò, trách nhiệm và năng lực của các cơ quan, đơn vị của xã trong việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của từng ngành, lĩnh vực trong thực thi công vụ.

- Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

- Quan tâm đào tạo cán bộ, công chức theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa nâng cao năng lực thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cán bộ, công chức; kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và tổ chức trao đổi, đối thoại với nhân dân trên địa bàn xã.

#### *b) Đẩy mạnh cải cách hành chính*

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo quy trình, quy định, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và các vấn đề an sinh xã hội khác.

Bằng nhiều giải pháp để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các văn bản mới quy định về trình tự, thủ tục, niêm yết công khai để nhân dân theo dõi, chấp hành và giám sát. Thực hiện có hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2015 vào hoạt động tại cơ quan UBND xã. Thông qua Tổ công nghệ số của các thôn và công chức tại bộ phận TN&TKQ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, thực hiện việc thanh toán dịch vụ công trực tuyến, tăng cường hiệu quả về chuyển đổi số, đẩy mạnh hoạt động và phát huy hiệu quả trang Webside của xã trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về văn bản pháp luật và tiếp nhận ý kiến của tổ chức, nhân dân đối với hoạt động quản lý điều hành của xã. Đầu tư trang thiết bị thiết yếu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã.

Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ công tác kiểm tra, phòng, chống tham nhũng. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm.

### **5. Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.**

Tập trung củng cố, giữ gìn và nâng cao các nội dung, tiêu chí của xã Nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu. Chỉ đạo các thôn đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu tiếp tục hoàn thành các tiêu chí trong đó phần đầu để xây dựng thôn Bác Vọng Đông và thôn Hà Cảng đạt thôn NTM kiểu mẫu, ngoài ra phần đầu các thôn đã đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu trong năm 2024. Tuyên truyền, vận động người dân phát huy có hiệu quả lợi ích kinh tế vườn, tiếp tục khuyến khích người dân dọn dẹp, chỉnh trang các vườn để đăng ký xây dựng vườn mẫu, phần đầu năm 2024 toàn xã có thêm 5 vườn mẫu.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào Ngày chủ nhật xanh gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu theo kế hoạch đã đề ra. Tổ chức sơ, tổng kết

phong trào Chủ nhật xanh nhằm động viên khen thưởng kịp thời để phong trào ngày càng được lan tỏa mạnh.

Đôi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng Nông thôn mới của xã; Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban phát triển nông thôn mới của thôn để cùng với nhân dân kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổ chức thực hiện. Tổ chức rà soát đánh giá các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu ngay từ đầu năm để có kế hoạch thực hiện,

Tập trung thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, dịch vụ, khuyến nông có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho nhân dân.

### **6. Công tác phối hợp với Mặt trận, các hội đoàn thể trong việc xây dựng các phong trào:**

Tập trung triển khai đồng bộ nội dung quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt; đào tạo nghề cho lao động để phục vụ sản xuất; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; Phát triển các mô hình sản xuất, có sự liên kết theo chuỗi từ sản xuất, chế biến với tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp với hội Nông Dân xã quản lý tốt nguồn vốn hỗ trợ phục hồi sinh kế.

Phối hợp tạo điều kiện để Ủy Ban MTTQVN xã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029.

Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nâng cao chất lượng nông thôn mới theo hướng bền vững trong đó chú trọng việc nâng cao thu nhập, thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ, tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình xây dựng, quản lý con đường "Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn" ở các thôn và gắn với phong trào ngày Chủ nhật xanh, đẩy mạnh hoạt động Dân vận chính quyền trong năm 2024.

**Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND xã Quảng Phú./.**

#### **Nơi nhận:**

- TT. HĐND- UBND huyện;( báo cáo)
- Các phòng, ban huyện;
- BTV Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- Chủ tịch và các Phó CT. UBND xã
- Mặt trận và các đoàn thể xã;
- Hiệu trưởng các trường;
- Các HTX, Trạm y tế xã;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Lợi**